

tạm thời đình chỉ không cho phép bán thì cán bộ kiểm tra trình bày kiến nghị của mình với đồng chí phụ trách đơn vị được kiểm tra thì hành.

Trường hợp đơn vị được kiểm tra không nhất trí với kiến nghị nói trên của cán bộ kiểm tra thì cả hai bên (đơn vị được kiểm tra và cán bộ kiểm tra) phải báo cáo gấp lên cấp trên của mình đề đề nghị giải quyết.

Trong khi chờ đợi ý kiến giải quyết của cấp trên, kiến nghị của cán bộ kiểm tra vẫn phải được tôn trọng thì hành.

2. *Đối với dụng cụ đo lường* — Tương tự như đối với hàng hóa, nếu phát hiện có những dụng cụ đo lường (cân, thước, ca, lít, v.v...) sai lệch quá tỷ lệ dung sai cho phép (có bảng quy định riêng) phải tạm thời đình chỉ việc sử dụng thì cán bộ kiểm tra trình bày kiến nghị của mình với đồng chí phụ trách đơn vị được kiểm tra thì hành.

Trường hợp đơn vị được kiểm tra không nhất trí thì cách giải quyết như trên áp dụng đối với hàng hóa.

3. *Đối với đơn vị được kiểm tra* — Nếu phát hiện hàng hóa hư hỏng, kém phẩm chất là do đơn vị quản lý hàng hóa thiếu tinh thần trách nhiệm, không thi hành đúng các thể lệ, chế độ, nội quy v.v... gây nên thì có thể góp ý kiến ghi vào biên bản và kiến nghị những biện pháp giải quyết cụ thể.

Bộ yêu cầu các Cục kinh doanh, Sở, Ty, các Công ty cấp I và cấp II nghiên cứu và thi hành khẩn trương nghiêm chỉnh.

Cục Kiểm tra phẩm chất hàng hóa và đo lường có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc giúp đỡ các Cục, Sở, Ty và Công ty thì hành.

Hà-nội, ngày 10 tháng 9 năm 1964.

K.T. Bộ trưởng Bộ Nội thương

Thư trưởng

HOÀNG QUỐC THỊNH

BỘ NỘI VỤ

THÔNG TƯ số 24-NV ngày 23-9-1964
về việc **đẩy mạnh thực hiện chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ.**

Mấy năm vừa qua, việc thực hiện chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ đã đạt được kết quả sau đây: đời sống của số đông

thương binh và gia đình liệt sĩ đã được ổn định, nhiều thương binh, quân nhân phục viên và gia đình liệt sĩ đã phát huy vai trò tích cực của mình trong sản xuất và công tác. Kết quả trên đây đã có ảnh hưởng tốt đến việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách chưa được đều, có nơi làm tốt, cũng có nơi làm chưa tốt, ngay những nơi làm tốt cũng có những việc làm chưa tốt, nơi nào cũng có một số thương binh và gia đình liệt sĩ đời sống gặp khó khăn, nhiều nơi còn coi nhẹ việc bồi dưỡng sử dụng thương binh, quân nhân phục viên; thậm chí còn có tình trạng đối xử không tốt đối với thương binh, không những làm thiệt hại đến quyền lợi chính trị và kinh tế của anh em, mà còn làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết giữa anh em với cán bộ địa phương.

Căn cứ vào tình hình hiện nay, chúng ta phải hết sức cố gắng thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sĩ để biểu thị một cách đầy đủ lòng biết ơn của Đảng và Chính phủ đối với những người có công với cách mạng, cố vũ mạnh mẽ hơn nữa tinh thần phấn đấu cách mạng của cán bộ, bộ đội và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Vì vậy, Bộ lưu ý các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc chăm lo đời sống của thương binh và gia đình liệt sĩ.

Yêu cầu của việc chăm lo đời sống là:

1. Thể hiện sự quan tâm săn sóc của Đảng, Chính phủ và nhân dân đối với thương binh và gia đình liệt sĩ, động viên anh em và gia đình phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng hăng hái tham gia sản xuất và công tác.

2. Đảm bảo cho thương binh và gia đình liệt sĩ giữ được mức sống như mức sống trung bình của nhân dân, và ngày càng cải thiện thêm đời sống. Trước mắt, phải tích cực giúp đỡ những thương binh và gia đình liệt sĩ đời sống đang gặp nhiều khó khăn, không để một anh em và gia đình nào quá túng thiếu hoặc không có công ăn việc làm ổn định.

Căn cứ vào yêu cầu trên đây, Bộ đề ra nhiệm vụ công tác thương binh liệt sĩ từ nay đến hết năm 1965 là:

1. Phải nắm chắc tình hình đời sống của thương binh và gia đình liệt sĩ, nhất là tình hình đời sống của những anh em và gia đình

đang gặp nhiều khó khăn và tìm mọi biện pháp giúp đỡ anh em và gia đình giải quyết những khó khăn trước mắt, nâng cao dần đời sống.

Biện pháp giúp đỡ chủ yếu là sắp xếp cho thương binh và gia đình liệt sĩ có công việc làm thích hợp để anh em và gia đình phát huy hết khả năng của mình tự giải quyết đời sống. Vì vậy, đối với những anh em và gia đình đời sống đang gặp khó khăn, cần giải quyết như sau:

- Ở thành phố, thị trấn, thì sắp xếp cho thương binh và gia đình liệt sĩ có công việc làm trong các hợp tác xã thủ công nghiệp, có thể dành riêng một số ngành nghề để tổ chức cho thương binh sản xuất, không để một thương binh nào không có công việc làm ổn định.

- Ở nông thôn, thì thực hiện đầy đủ chỉ thị số 165-CT-TU của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị số 445-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sĩ trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Chú ý thực hiện tốt việc điều hòa lương thực cho những gia đình thương binh, liệt sĩ thiếu lương thực.

Sau khi đã tích cực giải quyết công ăn việc làm rồi mà đời sống của thương binh và gia đình liệt sĩ còn gặp khó khăn thì vận động các hợp tác xã giúp đỡ (giúp công điền, giúp thóc, tiền...) nếu vẫn còn khó khăn thì Ủy ban hành chính tỉnh xét trợ cấp thêm, tuyệt đối không để một thương binh hoặc gia đình liệt sĩ nào quá túng thiếu mà không giúp đỡ.

Ngoài ra, cần chú ý giải quyết tốt việc chữa bệnh cho những thương binh, quân nhân phục viên ốm yếu nhiều.

2. Cùng với việc giúp đỡ về vật chất, phải tăng cường hơn nữa việc săn sóc ưu đãi về tinh thần, như động viên, thăm hỏi, thi hành đầy đủ các quyền lợi ưu đãi mà Chính phủ đã quy định... Đối với những quyền lợi còn sót của thương binh và gia đình liệt sĩ, phải giải quyết một cách khẩn trương, không để dây dưa.

3. Săn sóc, giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sĩ phải gắn liền với giáo dục và động viên. Phải mạnh dạn giao công tác cho anh em thương binh, quân nhân phục viên, thường xuyên giáo dục anh em nhận rõ nhiệm vụ của mình, hăng hái tham gia sản xuất và công tác, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ, là chỗ dựa vững chắc của Đảng ủy và chính quyền địa phương. Vì vậy, từng thời kỳ, Ủy ban hành chính các địa phương cần hợp với thương binh, quân nhân phục viên và gia đình liệt sĩ để kiểm điểm việc thi hành chính sách thương binh liệt sĩ, động viên mọi người ra sức thực hiện tốt các nhiệm vụ trước

mắt của địa phương. Cần biểu dương, khen thưởng kịp thời những anh em và gia đình có nhiều thành tích sản xuất và công tác, lựa chọn và nêu lên những gương tốt cho mọi người học tập và noi theo.

Mặt khác cần tích cực tạo điều kiện cho anh em tự quản lý và giáo dục lẫn nhau, do đó cần thiết phải có tổ chức riêng của thương binh, quân nhân phục viên. Nơi nào đã có tổ chức thương binh và phục viên rồi thì phải củng cố tổ này, nơi nào chưa có thì phải thành lập, chọn những anh em có tín nhiệm, có năng lực để cử làm tổ trưởng và giúp đỡ các tổ này sinh hoạt đều, với nội dung thiết thực. Cần dựa vào các tổ thương binh và phục viên để nắm tình hình đời sống của thương binh và gia đình liệt sĩ, và thực hiện tốt chính sách đối với anh em và gia đình.

Đề động viên thương binh, quân nhân phục viên và gia đình liệt sĩ phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đấu tranh cách mạng; động viên cán bộ và nhân dân ra sức chấp hành tốt chính sách thương binh liệt sĩ, cần tích cực chuẩn bị mọi mặt để sang đầu năm 1965 sẽ mở hội nghị liên hoan những thương binh, quân nhân phục viên và gia đình liệt sĩ xung phong gương mẫu trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, ở xã, huyện, tỉnh và trung ương.

Ngoài việc chăm lo đời sống của thương binh và gia đình liệt sĩ, phải quan tâm săn sóc các phần mộ của liệt sĩ, tiến hành việc trồng cây ở các nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức bảo quản chu đáo các nghĩa trang này.

Đề đẩy mạnh việc thực hiện những nhiệm vụ trên đây, từ nay đến hết năm 1964, các Ủy ban hành chính tỉnh và thành phố cần làm những việc sau đây:

1. Mỗi tỉnh phải chỉ đạo một số xã thực hiện những yêu cầu và nhiệm vụ nói trên (chủ yếu là: lên phương án giúp đỡ những thương binh và gia đình liệt sĩ đời sống gặp khó khăn, chấn chỉnh việc ưu đãi về tinh thần, thành lập hoặc củng cố các tổ thương binh phục viên, giao công tác cho những anh em chưa công tác...) chuẩn bị những điều kiện cần thiết (rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ huyện, xã...) và tạo nên một sự chuyển biến bước đầu, để sang năm 1965, từng bước đưa tất cả các xã đi vào thực hiện những yêu cầu và nhiệm vụ nói trên.

Cụ thể, tỉnh nào vừa qua đã chỉ đạo một số xã đẩy mạnh việc giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sĩ đời sống gặp khó khăn thì tiếp tục chỉ đạo thêm một số xã nữa, cố gắng đến hết năm nay, mỗi tỉnh có ít nhất một huyện và

mỗi huyện trong tỉnh có một vài xã đã bước đầu thực hiện những yêu cầu và nhiệm vụ nói trên. Còn các tỉnh khác thì phải chỉ đạo một số xã để rút kinh nghiệm, sau đó tiếp tục giúp đỡ các huyện chỉ đạo thêm mỗi huyện một, hai xã nữa.

2. Nhân dịp kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12) và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt-nam (22-12), các địa phương cần tổ chức các cuộc họp với thương binh, quân nhân phục viên và gia đình liệt sĩ để động viên anh em phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng thi đua lập thành tích sản xuất và công tác, bồi dưỡng cá nhân tích cực, chuẩn bị cho việc mở hội nghị liên hoan thương binh, quân nhân phục viên và gia đình liệt sĩ xung phong gương mẫu trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội vào đầu năm 1965.

3. Cần phải nắm lại tình hình tồn tại về giải quyết quyền lợi cho thương binh và gia đình liệt sĩ và có kế hoạch chỉ đạo cụ thể để hoàn thành sớm việc này; tiến hành việc trồng cây ở các nghĩa trang trong mùa thu và chuẩn bị kế hoạch để đẩy mạnh việc trồng cây mùa xuân năm 1965.

Đề thực hiện tốt những yêu cầu và nhiệm vụ trên đây cần phải làm cho cán bộ các ngành, các cấp nhận rõ ý nghĩa việc thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sĩ trong tình hình hiện nay, xác định rõ trách nhiệm của mình để

tích cực góp phần vào việc thực hiện chính sách đó. Ủy ban hành chính tỉnh, thành cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể như Mặt trận, Thanh niên, Phụ nữ... để gây phong trào quần chúng giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sĩ, cần giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành trong việc tham gia thực hiện chính sách thương binh liệt sĩ, từng thời kỳ có kiểm điểm kết quả việc thực hiện. Ủy ban hành chính tỉnh, huyện, xã chịu trách nhiệm về tình hình đời sống của thương binh và gia đình liệt sĩ ở địa phương mình phải vận dụng thi hành các chủ trương, chính sách của Chính phủ một cách đầy đủ để giải quyết tốt đời sống của thương binh và gia đình liệt sĩ, nếu có trường hợp khó khăn không giải quyết được thì phải báo cáo lên trên, không được buông trôi. Chỉ trên cơ sở mọi người, mọi ngành hết sức làm tròn trách nhiệm của mình thì việc thực hiện chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ mới đạt được kết quả tốt.

Mặt khác, cần tăng cường tổ chức phụ trách công tác thương binh liệt sĩ ở tỉnh, huyện, xã để đủ sức thực hiện tốt những yêu cầu và nhiệm vụ đề ra.

Đề nghị các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phổ lưu ý thực hiện đầy đủ thông tư này.

Hà-nội, ngày 28 tháng 9 năm 1964.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

UNG VĂN KHIÊM